

แนวปฏิบัติในการขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
สำหรับนักศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

1. นักศึกษาสามารถขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) และสามารถยกเลิกคำขอได้ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษาเข้ารับการวัดและประเมินผลครบตามที่อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชากำหนดแล้ว จะไม่สามารถขออักษรลำดับชั้น I ได้ และให้ยกเลิกการขออักษรลำดับชั้น I ที่เคยได้รับการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
2. การขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I ให้นักศึกษา LOGIN เข้าสู่ระบบงานทะเบียนการศึกษาใน WEBSITE www.reg.cmu.ac.th เมนูระบบ ลงทะเบียน เลือกเมนูสำหรับนักศึกษา
3. นักศึกษาเลือกเมนูการขออักษรลำดับชั้น I และเลือกกระบวนการวิชาที่ประสงค์จะขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I เมื่อเลือกกระบวนการวิชาที่ประสงค์จะขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I แล้ว นักศึกษาต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบเหตุผล (ถ้ามี) เพื่อประกอบการตัดสินใจของอาจารย์ผู้สอน กดปุ่ม “Click to confirm your request” จึงจะถือว่านักศึกษาได้ทำการขออักษรลำดับชั้น I ครบทุกขั้นตอน นักศึกษาจะได้รับอีเมลยืนยันการขออักษรลำดับชั้น I และข้อมูลการอักษรลำดับชั้น I จะถูกส่งไปให้อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชาเพื่อพิจารณา การดำเนินการขออักษรลำดับชั้น I จะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชา นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชาทราบ พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ ผ่านระบบการขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I
4. ผลการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชาอาจเป็น “อนุมัติ” และ “ไม่อนุมัติ” หากผลการพิจารณาเป็น “อนุมัติ” หมายถึง การขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I สมบูรณ์ “ไม่อนุมัติ” หมายถึง กระบวนการวิชานั้นไม่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับอักษรลำดับชั้น I และคำขอยกเลิก นักศึกษาต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขของกระบวนการวิชา
5. หลังจากอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชา อนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I แล้ว นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับอีเมลแจ้งผลการพิจารณาให้ได้รับอักษรลำดับชั้น I หากนักศึกษาประสงค์จะยกเลิกการขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I นั้น สามารถดำเนินการได้ จนถึงวันสุดท้ายของการสอบตามปฏิทินการศึกษา โดยนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชาจะได้รับอีเมลยืนยันการยกเลิกการขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I
6. นักศึกษาสามารถขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I ซ้ำ กรณีที่อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชาเคยไม่อนุมัติ หรือกรณียกเลิก กระบวนการวิชาที่ได้รับอนุมัติจากการขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับชั้น I แล้ว ได้จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓